

กรมพัฒนาที่ดินแก้ภัยแล้ง ช่วยขุดบ่อจิ๋วในพื้นที่เกษตรกรรม

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากปัญหาภัยธรรมชาติภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่งผลการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคตลอดจนขาดแคลนน้ำสำหรับภาคการเกษตร ที่หลายพื้นที่ในประเทศไทย ประสบกับปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเพาะปลูกของเกษตรกร

กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกร สร้างอ่างเก็บน้ำหรือบ่อน้ำขนาดเล็กภายในพื้นที่ไร่นาของตนเอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก รวมถึงยังเป็นแนวทางการจัดระบบน้ำเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งนี้ กรมมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ด้วยวิธีการต่างๆ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน จึงได้ดำเนินการโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือที่เรียกว่า “บ่อจิ๋ว” โดยขุดบ่อขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร เพื่อกักเก็บน้ำช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง

โดยในปีงบประมาณ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 80,000 บ่อ กระจายตามพื้นที่ทั่วประเทศ จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ 80,000 ราย คิดเป็นปริมาณการกักเก็บน้ำโดยรวมไม่น้อยกว่า 80 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการช่วยเหลือเกษตรกรให้กักเก็บน้ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแล้ว กรมมีแหล่งน้ำขนาดเล็ก ยังช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งได้เป็นอย่างดี และเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในไร่นา ทางกรม ได้ดำเนินโครงการอย่างสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและแก้ไขปัญหาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นหนึ่งในภารกิจที่น้อมนำแนวทาง และสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ซึ่งทางกรมได้ถือเป็นการกิจหลักในการที่จะพัฒนาส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ทางการเกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าว

สำหรับเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน สามารถยื่นเรื่องขอความต้องการได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือหมอดินอาสาใกล้บ้าน หรือติดต่อโดยตรงที่ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน www.idd.go.th หรือสายด่วน 1760